

MỖI NGƯỜI TỐT, MỖI VIỆC TỐT

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Nhiều người trong số họ tuy công tác ở các lĩnh vực khác nhau, là cán bộ, là giáo viên, là y sĩ... Họ đã luôn hết mình, tận tụy với nghề và đã viết nên những nghĩa cử cao đẹp cho các thế hệ chúng ta noi theo. Tôi xin chia sẻ với mọi người một tấm gương tiêu biểu trong đơn vị với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, vươn lên trong công tác, nhiệt tình giàu lòng nhân ái của một người cán bộ đã nhiều năm cống hiến trong nghề. Đó chính đồng chí Trung tá Lê Xuân Ban – Phó Tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện Phú Tân.

Là một người cán bộ gương mẫu, đồng chí Ban sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước.

Trong công tác, đồng chí luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ của đơn vị và ứng dụng những thành quả từ những năm trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. Đồng chí luôn tham mưu cùng các bộ phận chức năng, các ban ngành, đoàn thể cũng như đội ngũ cán bộ cấp dưới để làm nên sự thành công trong các hoạt động cũng như phong trào của đơn vị. Đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, vượt khó vươn lên trong công tác đó. Tính đến nay, Đồng chí Ban đã công tác trong quân ngũ được hơn 20 năm. Đồng chí luôn là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình, khiêm nhường, mẫu mực, có trách nhiệm, luôn hết lòng vì đơn vị, được đồng nghiệp và cấp dưới yêu quý. Đồng chí luôn ý thức rằng để góp phần nâng cao chất lượng công tác thì người cán bộ cần phải có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc. Trong quá trình công tác, đồng chí không chỉ trách nhiệm mà tận dụng mọi thời điểm, truyền đạt kiến thức, truyền sự nhiệt tình, say sưa cho cấp dưới, bồi dưỡng cho cấp dưới phương pháp và ý chí quyết tâm trong công việc. Đồng chí luôn xứng đáng là tấm gương sáng về người cán bộ - người anh trong môi trường Quân đội, sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng ngày, Đồng chí luôn là người đến đơn vị sớm và ra về muộn. Đồng chí luôn thực hiện đúng mọi chủ trương đường lối của Đảng, luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong quần chúng. Đồng chí Ban là một Đảng viên gương mẫu và tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào thi đua của đơn vị được tập thể tin nhiệm. Đồng chí có nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua. Một điều đáng quý hơn cả, đó là tình cảm mà đồng chí

dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Dù trong cuộc họp, hay giao tiếp với mọi người hằng ngày, người ta ít thấy đồng chí dùng những từ mỹ miều hoặc đao to búa lớn... Có khi gặp những việc căng thẳng đồng chí vẫn giữ được thái độ và lời lẽ rất mực bình tĩnh, tự tin. Với vai trò là một người cấp trên - một người anh, đồng chí luôn dành thời gian động viên, quan tâm, hỏi han đến từng cán bộ cấp dưới. Đôi lúc chỉ là sự thay đổi nhỏ của các anh em cấp dưới, đồng chí cũng nhận ra nhanh chóng để có những tác động kịp thời, giúp đỡ, động viên mọi người. Đồng chí luôn là người để anh em cấp dưới có thể gần gũi, chia sẻ. Bên cạnh đó, đồng chí còn gặp gỡ chia sẻ với các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn huyện, giúp các chiến sĩ lạc quan yêu đời, có ý chí vươn lên trong công tác.

Hình ảnh một người anh luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý luôn để lại ấn tượng tốt đối với cấp dưới. Tất cả cá nhân đều được đồng chí tôn trọng như nhau. “Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu”. Vì vậy, mọi vấn đề đều được đồng chí giải quyết thấu tình đạt lý tạo được niềm tin vững chắc cho cấp dưới và chiến sĩ trong địa bàn huyện. Đặc biệt đồng chí luôn phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau trong đơn vị, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Chính sự nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia kinh nghiệm của mình, đồng chí Ban luôn được đồng nghiệp kính trọng.

Không chỉ làm tốt mọi công việc ở đơn vị, mà ở nhà đồng chí Ban còn phụ giúp các công việc trong gia đình. Tuy hoàn cảnh gia đình chưa quá sung túc nhưng không vì thế mà niềm nhiệt huyết với nghề của đồng chí vơi đi. Đồng chí làm việc gì cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết, khiến cho đồng nghiệp chúng tôi luôn luôn ngưỡng mộ.

Với lòng say mê, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là lòng tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp “Bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Lê Xuân Ban thật xứng đáng là một người cán bộ tiêu biểu trong Quân đội và là tấm gương sáng để các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập và noi theo.